



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์ รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน: ยางพาราภาคตะวันออก	โพสต์ทูเดย์
2. KOFC ชี้โครงการประกันภัยข้าวนาปี' 60...	มติชน
3. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: หาทางออก	ไทยรัฐ
4. ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ: สหกรณ์ยุคใหม่	สยามรัฐ
5. เร่งแก้อุปสรรคกรม.ประมงไทยปลดล็อกไอยูยู	โพสต์ทูเดย์
6. กระทรวงเกษตรฯ จับมือกองทัพบก ใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกัน	มติชน
7. 7องค์กร...ร่วมบูรณาการส่งเสริมสหกรณ์ 'จัดทำบัญชีและงบการเงินได้'	สยามรัฐ
8. 'นาแปลงใหญ่'ทะลุเป้า เล็งส่งออกอียู2พันตัน	กรุงเทพธุรกิจ
9. ภาพข่าว: วันสัตว์แพทย์ไทย	บางกอกทูเดย์
10. เดินหน้าแผนพัฒนา'หนองหาร'บูรณาการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ-คาดใช้งบ3.8พันล.	แนวหน้า
11. ภาพข่าว: ปลุกหญ้าแฝก ปี 2560	ไทยโพสต์
12. เกษตรฯ เผย 9101 เเดินเครื่องเต็มสูบก้าวหน้ากว่า 50%...	ไทยโพสต์
13. ปรับสารดูความชื้นทำฝนหลวง'เกษตรฯเสริมประสิทธิภาพปฏิบัติการ...	แนวหน้า
14. คอลัมน์ แฟ้มข่าว: ชง กรม. ยุทธศาสตร์นมฉบับแรก	มติชน
15. กยท.ลงนามร่วมมือภาคเอกชนพัฒนาสวนยาง'ภาคใต้'ยั่งยืน	แนวหน้า

รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน



ยางพาราภาคตะวันออก

ผมกำลังทำวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมยางพาราไทยกับมาเลเซีย” โดยทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมยางพาราไทยในอนาคตผ่านการเปรียบเทียบกับมาเลเซีย ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้มีอยู่หลายส่วน สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก คือ การ “วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมยางพาราของไทยทุกระดับการผลิต (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ)”

ผมขอเริ่มจากการลงเก็บข้อมูลยางพาราของภาคตะวันออกก่อนปี 2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกรีดยาง 19.55 ล้านไร่ ผลผลิต 4.38 ล้านตัน (ตัวเลขของ International Rubber Study Group อยู่ที่ 4.5 ล้านตัน) ปี 2560 คาดว่าไทยมีพื้นที่กรีดยาง 20.61 ล้านไร่ คาดว่าผลผลิตอยู่ที่ 4.84 ล้านตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ในขณะที่ข้อมูลของ IRSG ปี 2560 คาดว่าไทยผลิตได้ 4.24 ล้านตัน และปี 2561 ผลิต 4.5 ล้านตัน จ.ระยอง ตราด และจันทบุรี เป็น 3 จังหวัดของภาคตะวันออกที่มีพื้นที่และผลผลิตรวมเกิน 75% จึงถูกใช้เป็นตัวแทนของการวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราในภาคตะวันออก

อย่างไรก็ตาม ใน 3 จังหวัดนี้มีพื้นที่และผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน 9% ของทั้งประเทศ ระยองเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกยางมากที่สุดของภาคตะวันออกคิดเป็น 33.5% ของพื้นที่ปลูกในภาคตะวันออก ตามด้วย จันทบุรี และตราด ตามลำดับ จ.ระยอง เป็น “เมืองอุตสาหกรรมยางพาราภาคตะวันออก” มีเกษตรกรรายใหญ่ 30% และเป็นของเกษตรกรรายย่อย 70% โดยระยองมีโรงงานน้ำยางชั้นถึง 20 โรงงานและโรงงานยางแท่ง 7 โรง โดยผลผลิตน้ำยางสดทั้งหมดเข้าสู่โรงงานน้ำยางชั้นในระยองทั้งหมด จากนั้นน้ำยางชั้นที่ได้เข้าสู่โรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำในจังหวัดรวม 20% ส่งออกไปยังจีน ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 67% และส่งออกไปยังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่อ้อมน้อย นครปฐม และบางพลี 13%

นอกจากนี้ จ.ระยอง ยังมีโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำจากน้ำยางชั้น 4 ประเภท ได้แก่ ถุงมือยาง หมอนยางพารา ล้อยาง และยางวง สำหรับยางแท่งมีการส่งออก 90% และเข้าสู่โรงงานล้อยางในระยอง 10%

สำหรับ จ.จันทบุรี มีพื้นที่เป็นอันดับสองของภาคตะวันออก มีสัดส่วนของยางก้อนถ้วยมากที่สุด 80% รองลงมา คือ น้ำยางสดและยางแผ่นดิบ 10% ส่วนอุตสาหกรรมกลางน้ำ ได้แก่ น้ำยางชั้น ยางแท่ง และยางแผ่นรมควัน ซึ่งจันทบุรี มีโรงงานและสหกรณ์แปรรูปอุตสาหกรรมกลางน้ำ 2 ตัว คือ โรงงานผลิต STR 20 มีจำนวน 2 โรงงานและโรงงานผลิต



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

หัวข้อ : คอแลมน์ รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน: ยางพาราภาคตะวันออก

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 5307 หน้า : B12

ยางแผ่นรมควัน (RSS 3) จำนวน 2 โรงงาน

อุตสาหกรรมปลายน้ำ พบว่า จ.จันทบุรี มีผลิตภัณฑ์ยางพาราผลิตภัณฑ์เดียว คือ หมอนยางพารา ซึ่งทำโดยสหกรณ์และเป็นความร่วมมือกันร่วมกันผลิตเป็นสหกรณ์เครือข่ายภาคตะวันออก โดยใช้น้ำยางข้นมาจากตราดและระยอง และกำลังการผลิตในปัจจุบันผลิตได้ 1,400 ใบ/เดือน สำหรับจ.ตราด มีโรงงานทำน้ำยางข้น คิดเป็น 20% และส่งไปทำน้ำยางข้นที่ระยอง 50% และผลิต STR 5L 30% ผลผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา พบว่าตราด มีผลิตภัณฑ์ยางพาราผลิตภัณฑ์เดียว คือ หมอนยางพารา หมอนยางพาราของตราดขายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังจีน มาเลเซีย และตะวันออกกลาง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทั้ง 3 จังหวัดมีศักยภาพในการผลิตยางพาราที่พึ่งพิงซึ่งกันและกัน แต่จะเห็นได้ว่าเป็นเหมือนกับโครงสร้างการผลิตของทั้งประเทศที่เน้นต้นน้ำและกลางน้ำ ในขณะที่ปลายน้ำนั้นยังมีมูลค่าการผลิตน้อยมาก ผมมีข้อเสนอแนะดังนี้ คือ 1.สร้างมูลค่าเพิ่มในทุกขั้นตอนการผลิต เช่น นำน้ำยางข้นใส่ผงเขม่าดำ (Carbon Black) การทำยางก้อนถ้วย (Cup Lump) ให้ทำเป็นยางเครฟจะเพื่อรีดน้ำออกและการทำยางแผ่นดิบชั้น 1 (ประเภทดี) เหล่านี้ล้วนเพิ่มราคาให้เพิ่มขึ้นอีก 2-3 บาท/กก.

2.งานวิจัยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางที่สามารถนำไปผลิตได้จริง ควรให้นักวิจัยลงพื้นที่พบเกษตรกรหรือสหกรณ์ก่อนการคิดค้นงานวิจัย เพื่อให้ได้งานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร/สหกรณ์ และเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 3.ควรให้ความสำคัญกับการมองหาตลาดและสู่ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ยางพารา และสุดท้าย 4.การสร้างอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรควรเป็นจาก “Bottom Up” คือสะท้อนจากตัวเกษตรกรขึ้นไปว่ามีศักยภาพและความพร้อมอย่างไร ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : KOFCA ซีโครงการประกันภัยข้าวนาปี' 60...

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 14404 หน้า : B7

KOFCA ซีโครงการประกันภัยข้าวนาปี' 60 ดึงดูชวานาด้วยมาตรการลดเบี้ยประกัน เพิ่มความคุ้มครอง

ดร.ภูมิศักดิ์ วาสิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจ

การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า

จากที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 พื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัยชั้นต่ำ จำนวน 25 ล้านไร่ ทั่วประเทศ วงเงิน 1,841.10 ล้านบาท (กรอบวงเงินสำหรับพื้นที่เอาประกันภัย จำนวน 30 ล้านไร่) โดยแบ่งพื้นที่เป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. จำนวนชั้นต่ำ 25 ล้านไร่ และสำหรับเกษตรกรทั่วไปอีกไม่เกิน 800,000 ไร่ ครอบคลุมภัยธรรมชาติทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ 1. น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก 2. ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 3. ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น 4. ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง 5. ลูกเห็บ 6. ไฟไหม้ และ 7. ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด

โดยแบบกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 มีอัตราเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 10 บาทต่อไร่ ซึ่งรัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 60% หรือจำนวน 54 บาทต่อไร่ เกษตรกรชำระเบี้ยประกันภัยเอง 40% หรือ 36 บาทต่อไร่ แต่เกษตรกรเป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ธ.ก.ส. จะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย 36 บาทให้ เริ่มจ่ายกรมธรรม์ประกันภัยทุกภาค ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 และภาคใต้ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560 สำหรับการคุ้มครองตลอดช่วงการเพาะปลูก กรมธรรม์ภัยธรรมชาติ 6 ประเภท วงเงินความคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2559 ที่วงเงินคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ และสำหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาดวงเงินความคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2559 วงเงินคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU-OAE Foresight Center : KOFCA) ได้ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเกษตรจากโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต 2560 ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 ส่วน ได้แก่ รัฐบาล ผู้บริหารโครงการฯ (ธ.ก.ส.) บริษัทผู้รับประกันภัย และ เกษตรกร แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1. ด้านค่าเบี้ยประกันภัย รัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกร โดยอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 54 บาทต่อไร่ รวมเงินช่วยเหลือ 1,620 ล้านบาท สำหรับพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 30 ล้านไร่ หากพบว่า มีจำนวนพื้นที่เอาประกันภัยมากกว่าพื้นที่เป้าหมายที่เสนอของงบประมาณอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย จำนวน 30 ล้านไร่ กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม ส่วน ธ.ก.ส. ได้มีการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 36 บาทต่อไร่ สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2560 และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส. กำหนด ซึ่งมีวงเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 1,080 ล้านบาท บริษัทผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ จ่ายสินไหมทดแทนแก่เกษตรกรซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย จากการประมาณการเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้รับสูงสุด มูลค่า 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นรับเงินจากรัฐบาลอุดหนุน 1,620 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. อุดหนุนมูลค่า 1,080 ล้านบาท สำหรับเป้าหมาย 30 ล้านไร่ และเกษตรกรทั่วไป ค่าเบี้ยประกันภัยมูลค่า 72 ล้านบาท สำหรับเป้าหมาย 800,000ไร่ ส่วนเกษตรกรเกษตรกรทั่วไปจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย 28.80 ล้านบาท ส่วนค่าเบี้ยประกันภัยของเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ทางธนาคารเป็นผู้ออกให้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กำหนด 2. ด้านค่าสินไหมทดแทน การวิเคราะห์ค่าสินไหมทดแทน และส่วนต่างๆที่เกษตรกรจะได้รับจากการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 จะมากกว่าปีการผลิต 2559 โดยการวิเคราะห์แยกเป็นกรณีพื้นที่เกิดภัยพิบัติ 3% ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ชื้อประกันภัยครบตามเป้าหมายชั้นต่ำ 25 ล้านไร่ และเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทนมูลค่า 935.55 ล้านบาท ในขณะที่เกษตรกรทั่วไป มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทน มูลค่า 29.07 ล้านบาท แต่ถ้ามองถึงภัย 4% ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ลูกค้า ธ.ก.ส. มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทน มูลค่า 1,247.40 ล้านบาท ขณะที่เกษตรกรทั่วไป มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทนมูลค่า 38.76 ล้านบาท และในกรณีพื้นที่เกิดภัยเป็น 5% ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ลูกค้า ธ.ก.ส. จะมีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทน มูลค่า 1,559.25 ล้านบาท เกษตรกรทั่วไปจะมีส่วนต่างอยู่ที่ 48.46 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 หากมีการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดภัยพิบัติของผู้เอาประกันภัย และเป็นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แล้วตามโครงการฯ นี้ จะเพิ่มเติมตามเป้าหมาย จะช่วยบรรเทาการลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ได้ในระดับหนึ่ง พร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรได้ แต่อาจจะต้องมีการปรับรูปแบบการประกันภัยให้ครอบคลุมพื้นที่และชนิดพืชที่หลากหลาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้น



หาทางออก : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้เข้ามายื่นหนังสือและร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ประมง พ.ศ.2558 รวมทั้งหมด 4 ข้อ เพื่อลดผลกระทบภาคประมง หลังบังคับใช้ พ.ร.ก.ประมง ทำขาดแคลนแรงงาน.

สังคม สยามรัฐ



↑ สหกรณ์ยุคใหม่...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นประธาน พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม “Thailand Smart Cooperative 2017” พร้อมมอบรางวัลแก่สหกรณ์และเกษตรกรดีเด่นด้านการบัญชี จำนวน 10 ประเภท ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันก่อน

เร่งแก้อุปสรรค กม.ประมงไทย ปลดล็อกไอยูยู

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ฉัตรชัย”
สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ผล
กระทบภาคประมงฯ หลังโดนพิษ
กฎหมายใหม่ แก้ปมไอยูยู

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภาย
หลังหารือร่วมกับสมาคมประมง
แห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทาง
การแก้ไขปัญหาและผลกระทบจาก
พระราชกำหนดการประมงฯ ว่า สมาคม
เรียกร้องให้แก้ไขใน 4 ด้าน คือ
ด้านขาดแคลนแรงงาน ด้านหนังสือ
รับรองคนประจำเรือที่ยังดำเนินการ
ล่าช้าทำให้ขาดแคลนแรงงานลงเรือ
ประมง ด้านการรับซื้อเรือประมง
คืน ซึ่งปัจจุบันมีเรือประมงถูกล็อก
จำนวน 1,034 ลำ และปัญหาผล
กระทบจากการใช้กฎหมายประมงที่
ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปดำเนินการหารือและเสนอ
มาใหม่อีกรอบ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้
ประโยชน์ทุกฝ่าย โดยคงเป้าหมาย
หลักคือการทำประมงที่ถูกกฎหมาย
และไม่ขัดกับการจัดระเบียบการทำ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (ไอยูยู) เพื่อให้
ไทยถูกปลดจากบัญชี โใบเหลืองของ
สหภาพยุโรป ส่วนเรื่องงบซื้อเรือคืน
อยู่ระหว่างดำเนินการ เพราะมีเรือ
ถูกล็อกเพราะกระทำผิดกฎหมาย
1,034 ลำ แต่จะซื้อคืนเท่าไรนั้นยัง
มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ■

กระทรวงเกษตรฯ จับมือกองทัพบก ใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกัน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน และกองทัพบก ว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยกรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุนและให้บริการแผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องตามทีกองทัพบกขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นและความเหมาะสม ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. พัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) พร้อมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน Agri-Map Online และ Agri-Map Mobile สำหรับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหน่วยงานเอกชน เกษตรกรและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการเกษตรของไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกที่ ทุกเวลา อันจะนำไปสู่การเป็น Smart Officer และ Smart Farmer เพื่อนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

ด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ให้การสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่ขอรับบริการไปใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก และนำไปใช้งานในด้านต่างๆ อย่างแพร่หลาย จนถือได้ว่าเป็นแผนที่ฐานหรือ Base map ของประเทศ โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา มาแล้วรวมทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานของกองทัพบกโดยการประสานความร่วมมือจาก

กรมข่าวทหารบกขอรับการสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศจากการพัฒนาที่ดินเพื่อนำไปใช้งานด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและสนับสนุนงานตามภารกิจอื่นๆ ของกองทัพบก โดยทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของความร่วมมือด้านการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน จึงเห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ กองทัพบก ขึ้น เพื่อสนับสนุนและใช้ประโยชน์จากแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของทั้งสองหน่วยงานร่วมกันตามกรอบแห่งความร่วมมือ โดยกองทัพบกจะส่งมอบข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ไม่ซ้ำกันความลับที่ได้จัดทำขึ้นให้กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใช้ในการของกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นกรอบแห่งความร่วมมือในระยะเวลา 10 ปี ในการดำเนินงานดังกล่าว

ขณะที่ พลเอกสลิน ทองภักดี เสนาธิการทหารบก กล่าวว่า กองทัพบก มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในหลายมิติ นอกจากภารกิจในการป้องกันประเทศ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ซึ่งการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เหล่านี้ ต้องการปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบภูมิสารสนเทศ ดังนั้น กองทัพบกจึงมีความประสงค์จะนำแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง และภารกิจอื่นๆ ของกองทัพบกที่ได้รับมอบหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป



7องค์กร...ร่วมบูรณาการ ส่งเสริมสหกรณ์ 'จัดทำบัญชีและงบการเงินได้'



สกูปพิเศษ

ระบบบัญชี ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงาน จึงกลายเป็นนโยบายสำคัญของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้สหกรณ์ทุกแห่งมีผู้ทำบัญชี เพื่อยกระดับสู่ความเข้มแข็ง บริหารงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของสหกรณ์ และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ โดยมีพลเอกประสาธ สุขเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

พลเอกประสาธ สุขเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการสหกรณ์โดยการยกระดับชั้นสหกรณ์ ที่มีอยู่กว่า 7,963 แห่ง ให้อยู่ในระดับชั้นที่ดีขึ้น รวมทั้งการพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมบูรณาการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ทั้งนี้ การทำบัญชีสหกรณ์ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งซึ่งสหกรณ์มีการทำบัญชีทุกแห่ง แต่ติดข้อปัญหาที่แตกต่างกันไปจึงต้องมีการพัฒนาสหกรณ์ให้มีการทำบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะบัญชี จะช่วยในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และวางแผน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของสหกรณ์



“หากเปรียบเทียบการทำงาน ก็เหมือนกับร่างกายของคน อยู่ได้เพราะการไหลเวียนของเลือดระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย การบริหารงานสหกรณ์ ก็จะต้องมีบัญชี ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของสหกรณ์โดยเฉพาะบุคลากรด้านบัญชีอาจจะมีความรู้ไม่เท่ากัน จึงได้นำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ระหว่าง 7 องค์กร ร่วมบูรณาการพัฒนาสหกรณ์โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลักในการวาง

แผนจัดหลักสูตรการอบรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งด้วยระบบบัญชี เชื่อว่า การทำบัญชีเมื่อสมบูรณ์ ถูกต้อง สหกรณ์จะมีความเข้มแข็ง และเป็นกลไกพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งด้วยเช่นกัน”

ด้าน **นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์** อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือในด้านการให้การศึกษาคณะพัฒนาให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ เนื่องจากปัจจุบันมีสหกรณ์ขนาดเล็กไม่ได้จัดจ้างผู้ทำบัญชีหรือมอบหมายให้มีผู้ทำบัญชีหรือมอบหมายกรรมการจัดทำบัญชี แต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีทำให้มีสหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินไม่ได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์และไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบบัญชีได้ ซึ่งหลังจากนี้ ทั้ง 7



นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์

หน่วยงาน จะได้ประสานความร่วมมือให้บุคลากรของหน่วยงานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และนำข้อมูลบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้โดยใช้พื้นที่ทำการสหกรณ์เป็นศูนย์กลางการอบรมพัฒนา ชุมชุมสหกรณ์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีสหกรณ์

จากความร่วมมือดังกล่าว กรม



ตรวจบัญชีสหกรณ์ จะให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และสมาชิกเครือข่ายผู้ทำบัญชีสหกรณ์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ทั้งการจัดทำบัญชีด้วยมือและจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี และผลักดันด้านบุคลากรให้สหกรณ์มีผู้ทำบัญชี รวมถึงกำกับดูแล

การจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้” “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สนับสนุนและสอนแนะนำการจัดทำบัญชี

แก่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็วและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานได้ รวมทั้งได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน”

ขณะที่ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงบทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า จะเป็นผู้คัดเลือกสหกรณ์ต่างๆ ที่ยังมีข้อบกพร่องในการทำบัญชีรวมทั้งรับหน้าที่เป็นผู้จัดการอบรมให้กับสหกรณ์ โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ความรู้ผู้ทำบัญชีซึ่งเดิมมอบหมายให้กรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบทำบัญชี แต่มีการปรับเปลี่ยนกรมการดำเนินการสหกรณ์ตามวาระ ทำให้การทำบัญชีไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการจ้างผู้ทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ขนาดเล็ก ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอ จึงไม่มีการจ้างผู้ทำบัญชี กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมีแนวคิด “จับพวง” คือ บุคลากร 1 คน สามารถรับทำบัญชีให้กับสหกรณ์ 7-8 แห่ง เพื่อให้สหกรณ์ขนาดเล็กสามารถจัดจ้างผู้ทำบัญชีได้ เช่น สหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ลงขันเพียง สหกรณ์ละ 3,000 บาท จัดจ้างผู้ทำบัญชี 1 คน ช่วยลดต้นทุนสหกรณ์ ได้เป็นอย่างมาก และผู้ทำบัญชีนี้จะต้องเข้ากระบวนการการจัดอบรมเพิ่มความรู้ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้

“วิธีดังกล่าวข้างต้น จะสามารถช่วยยกระดับสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้เป็นอย่างดี เพราะปัจจุบันสหกรณ์ที่มีความล้มเหลวเนื่องจากสามารถปิดบัญชีได้ หรือออกงบการเงินได้ เพราะไม่มีผู้





นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

“จัดทำบัญชีรวมถึงสหกรณ์ที่มีการทุจริต เป็นเหตุมาจากมีระบบบัญชีที่ไม่ดี ผู้สอบกิจการไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินได้ ทำให้เกิดการทุจริตขึ้น หากมีการทำบัญชีที่ถูกต้อง กำกับการทำบัญชีให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ทุกอย่างจะเข้าสู่ระบบ การตรวจสอบจะเห็นทุกอย่างในกระบวนการบริหารงานของสหกรณ์ นอกจากนี้สามารถนำข้อมูลทางบัญชี มาช่วยวิเคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์ ถึงจุดอ่อน จุดเด่น เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาสหกรณ์ ยกกระดับสู่ความเข้มแข็งต่อไป”

ปัจจุบัน มีสหกรณ์ที่ยังมีข้อบกพร่องในการจัดทำบัญชี จำนวน 2,000 กว่าแห่งโดยส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ในรูปแบบพิเศษ เช่น สหกรณ์บ้านมั่นคง สหกรณ์เคหสถาน สหกรณ์บริการ ซึ่งเป็นการรวมคนในกลุ่มอาชีพเดียวกันมาจัดตั้งเป็นสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลา 3 ปี จะเร่งดำเนินการพัฒนาสหกรณ์ทั้ง 2,000 กว่าแห่ง มีผู้จัดทำบัญชี และสามารถทำงบดุลการเงิน ในสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจกรรมสามารถรับรองงบได้

'นาแปลงใหญ่'ทะลุเป้า เล็งส่งออกอ้อย2พันตัน

กรุงเทพธุรกิจ ● ชวนนาเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่กว่า 5หมื่นรายหลังปรับเกณฑ์ร่วมกลุ่ม 30 รายขึ้นไป พื้นที่ 300 ไร่ เชื่อมพาณิชย์ตัดโคเวตา 10% ส่งออกอ้อย 2,000 ตันต่อปี ในราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาดตันละ 300-500 บาท

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงเกษตรฯปรับเกณฑ์การทำนาแปลงใหญ่ จากเดิมที่กำหนดให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 50 รายขึ้นไป พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ เป็นให้เกษตรกรจำนวน 30 รายขึ้นไป มีเนื้อที่รวมกันมากกว่า 300 ไร่ เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้ในปี 2560 มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากถึง 748 กลุ่ม เกษตรกร 55,050 ราย พื้นที่ 750,448 ไร่ ถือว่าเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

ล่าสุดหลังเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการในปี 2561 เกษตรกรให้ความสนใจถึงกลุ่มเกษตรกร 384 กลุ่ม สมัครเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ใน 34 จังหวัด รวมพื้นที่ 3 แสนกว่าไร่ แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรเริ่มเข้าใจเชื่อมั่นในโครงการของรัฐ และพร้อมมากขึ้นที่ขับเคลื่อนให้เป็นชาวนา 4.0

ทั้งนี้การทำนาแปลงใหญ่กรมการข้าวได้เข้าไปช่วยเรื่องการลดต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยแจกเมล็ดพันธุ์ดีให้สมาชิกนาแปลงใหญ่แล้ว 2.454 ตัน เกษตรกรเพาะปลูกเป็นข้าวเพื่อบริโภคจำนวน 1,258 ตัน ที่เหลือ 1,196 ตัน ให้เกษตรกรนำไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อไว้ใช้ในปีต่อไป รวมทั้งได้เผยแพร่องค์ความรู้และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกแบบหยอดแทนการปลูกแบบหว่านซึ่งสามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ได้ จากเดิม

20 - 30 กิโลกรัม(กก.)ต่อไร่ เหลือ 5 - 10 กก.ต่อไร่

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯยังบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวนาแปลงใหญ่ GAP เพื่อรองรับผลผลิตข้าวคุณภาพดีให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ผ่านกระบวนการค้าปลีกและค้าส่งในประเทศโดยจับคู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับผู้ประกอบการและผู้ค้าปลีกค้าส่งอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ปี 2560 มีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 308,100 ไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ GAP 191,450 ไร่ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อข้าวตามคุณภาพในราคาสูงกว่าตลาดตันละ 300 - 500 บาท โดยจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการชดเชยดอกเบี้ย 3% และช่วยแนะนำช่องทางตลาดให้ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ กระทรวงพาณิชย์จะจัดสรรโควตา 10% ของโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปหรืออียู จำนวน 2,000 ตันต่อปี และสนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการส่งออกตามที่ประเทศผู้ซื้อกำหนด กระทรวงเกษตรฯ จะดูแลให้การดำเนินงานภายใต้โครงการเชื่อมโยงเป็นไปด้วยความโปร่งใส มุ่งเน้นให้ผลประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอย่างแท้จริง

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 18 - พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3046

Col.Inch: 11.90 Ad Value: 11,900

ภาพข่าว: วันสัปดาห์แพทย์ไทย

หน้า: 19(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 35,700

คลิป: สีสี่



วันสัปดาห์แพทย์ไทย : น.สพ.สรวิต ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน “วันสัปดาห์แพทย์ไทย จัดกิจกรรม “สัตว์แพทย์ไทยใส่ใจสัตว์โลก : สุขภาพสัตว์ สุขภาพเรา สุขภาพโลก” เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง แนะนำการเลือกทำอาหารง่ายๆ และปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

เดินหน้าแผนพัฒนา'หนองหาร'

บูรณาการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ-คาดใช้งบ3.8พันล.

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบบึง ปัญหาคูณภาพน้ำและเพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์จากน้ำในหนองหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มส่วหนองหาร และประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากหนองหารมีค่อนข้างต่ำเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ ประกอบกับหนองหารต้นเงินน้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ดี ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเติบโตของเมือง และที่สำคัญยังขาดระบบกระจายน้ำอีกด้วย

สำหรับแผนพัฒนาหนองหารดังกล่าว ประกอบด้วยการเพิ่มความสามารถในการเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำที่มีอยู่ก่อนลงหนองหาร ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคของน้ำในการไหลลงสู่หนองหาร พัฒนาโครงการผันน้ำส่วนเกินจากต้นน้ำไปท้ายหนองหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการก่อสร้างโครงการประตูระบาย (ปตร.) น้ำพุ-น้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมปรับปรุงร่องข้างฝือก ซึ่งจะสามารถ



สมเกียรติ ประจำวงษ์

ระบายน้ำเพิ่มได้ 53 ลบ.ม.ต่อวินาที รวมทั้งใช้ ปตร. น้ำพุควบคุมน้ำเข้าสู่ทางระบายน้ำร่องข้างฝือก และคลองหนองแขง-ห้วยชัน-ห้วยยางลงสู่ลำน้ำก้อ ซึ่ง

จะสามารถระบายน้ำเลียงหนองหารได้ประมาณ 4.58 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

นอกจากนี้ จะทำการขุดลอกตะกอนดินหนองหาร และขุดลอกตะกอนปากแม่น้ำที่ไหลลงหนองหาร จำนวน 10 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่หนองหาร และปรับปรุงขุดลอกลำน้ำก้อ และสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำก้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากหนองหารลงสู่แม่น้ำโขง รวมทั้งเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช เพื่อลดอุปสรรคต่อการไหลเวียนและการระบายน้ำ และสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้จากหนองหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะต้องสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และระบบกระจายน้ำอีก 15 แห่ง เพื่อที่จะสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่ใช้น้ำจากหนองหารไม่ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์อีกด้วย

“แผนงานทั้งหมดนี้ต้องเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กรมประมง กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของกรมชลประทานได้จัดทำแผนงานที่จะดำเนินการตั้งแต่ปี 2561-2565 คาดว่า จะใช้งบทั้งสิ้นประมาณ 3,800 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้พื้นที่โดยรอบหนองหาร และพื้นที่ข้างเคียงมีความมั่นคงในเรื่องน้ำ สามารถลดปัญหาอุทกภัยได้ ลดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรได้ตามสภาพของพื้นที่ในปัจจุบัน” รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าว

สำหรับสถานการณ์น้ำที่หนองหาร

จ.สกลนคร ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2560 มีปริมาณน้ำไหลเข้าประมาณวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และมีการเร่งระบายน้ำออกจากหนองหารวันละประมาณ 13 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำคงเหลือประมาณ 267 ล้านลบ.ม. ซึ่งมีระดับน้ำก็อยู่ต่ำกว่าระดับเก็บกัก และต่ำกว่าถนรอบหนองหาร ส่งผลให้พื้นที่ในเขตเทศบาลสกลนครกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว



ปลุกหญ้าแฝก ปี 2560 ● นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์โครงการปลุกหญ้าแฝก ปี 2560 "แปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บ้านทุ่งดินดำ หมู่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เกษตรกรและประชาชน เข้าร่วมงาน จำนวน 446 คน ใช้กล้าหญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกาปลูกในบริเวณพื้นที่จัดงาน จำนวน 700,000 กล้า

เกษตรฯ เผย 9101 เดินเครื่องเต็มสูบก้าวหน้ากว่า 50% ย้ำโครงการเสร็จตามระยะเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด



กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการดำเนินงานโครงการ 9101 คืบหน้าแล้วกว่า 50% สามารถเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินการไปแล้วกว่าหมื่นล้านบาท คาดโครงการน่าจะดำเนินการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการนำหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรต่างๆ ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ร.9) ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ ภายใต้ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" โดยให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และเครือข่าย 8,219 ศูนย์ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมกับทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ

ขณะนี้โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมากกว่า 50% และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วนเข้าสู่ชุมชนไปแล้วกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท

โดยเฉพาะในส่วนของการดำเนินงานจะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนสิงหาคม ส่วนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็คืบหน้าเบิกจ่ายไปแล้วเช่นกันเกินกว่า 80% โดยรวมการดำเนินงานในโครงการ 9101 มีความคืบหน้าเฉลี่ยอยู่ที่ 75% มีการดำเนินงานครบทั้ง 8 กิจกรรม ซึ่งก็มีหลายโครงการที่แล้วเสร็จบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม คาดว่าการดำเนินงานในโครงการจะสามารถเสร็จสิ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ภายในเดือนกันยายนอย่างแน่นอน

สำหรับสัดส่วนการดำเนินงานในโครงการทั้งสิ้น 24,160 โครงการที่มีการดำเนินงานประกอบด้วย โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 35% โครงการปลูกพืช 20% โครงการเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์และประมง 10% อีก 5% เป็นเรื่องของอาหารและฟาร์มชุมชน โดยทุกโครงการที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความสมัครใจและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีตัวเลขความต้องการสูงกว่าโครงการอื่นๆ สืบเนื่องมาจากเกษตรกรไทยต้องการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อผลิตพืชผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม พร้อมกับลดต้นทุนการผลิตด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง ซึ่งในระยะยาวก็จะทำให้ภาคการเกษตรของประเทศสามารถพัฒนาพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ทำให้การ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความยั่งยืนและมั่นคง

นางวัชรินทร์ โอฬารภนท ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามจากผล การดำเนินงานมาจนถึงขณะนี้ ในเบื้องต้นสามารถประเมินผลในเชิง



บวกได้ว่า เกษตรกรทุกชุมชนมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม มีความรักสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน เกิดการเอื้อเฟื้อเพื่อ

แข่งขันกันและกัน และสามารถที่จะดำเนินงาน
ต่างๆ ในลักษณะกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็น
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนให้เกิดการหมุนเวียนและมีสภาพคล่องส่ง
ผลให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ดังตัวอย่างพื้นที่ปลูกสับปะรดในอ.พาน
จ.เชียงราย ที่แต่เดิมมุ่งเน้นปลูกแต่สับปะรดสด
ขายเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดความ
ไม่มั่นคงทางการตลาดเพราะไม่สามารถควบคุม
ผลผลิตได้ในแต่ละปี ทำให้มีปัญหาเรื่องราคา
อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการแปรรูป
สร้างความหลากหลายให้สินค้าจึงเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งที่จะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับ
ตลาดได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า
ได้อย่างมั่นคงอีกด้วย

ปรับสารดูดความชื้นทำ'ฝนหลวง'

● เกษตรฯเสริมประสิทธิภาพปฏิบัติการเติมน้ำเขื่อนลำตะคอง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ทั้ง 2 หน่วยปฏิบัติการ ได้ปฏิบัติการกิจ 40 มิลลิเมตร จากสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขัง แต่ยังคงมีพื้นที่การเกษตรในบางที่ ได้แก่ อ.สูงเนิน สีคิ้ว และปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ขอรับบริการฝนหลวงให้กับพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวและข้าวโพด ซึ่งอยู่ในระยะกำลังเจริญเติบโต และเขื่อนลำตะคองที่ยังมีปริมาณน้ำน้อย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ลพบุรี ประสานการปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำโดยใช้พลูสารดูดความชื้น (Hygroscopic flare) เข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มขนาดของเมฆให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น ทำให้ฝนตกลงในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

โดยคุณสมบัติพลูสารดูดความชื้นจะมีอนุภาคเล็กมากกว่าสารฝนหลวงที่ทำให้การคละขนาดอนุภาคมากขึ้น เป็นการเพิ่มปริมาณเม็ดน้ำในเมฆซึ่งนำมาเสริมในขั้นตอนของการเลี้ยงให้อ้วน และจากการปฏิบัติการฝนหลวง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงเขื่อนลำตะคองได้ ทั้ง 2 หน่วยปฏิบัติการ ได้ปฏิบัติการกิจ 40 มิลลิเมตร ร่วมกัน โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา ปฏิบัติการในขั้นตอนก่อนวนโดยใช้เครื่องบินชนิด BT67 จำนวน 1 ลำ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ลพบุรี ปฏิบัติการในขั้นตอนเลี้ยงให้อ้วน ใช้พลูสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวง โดยเครื่องบินชนิด AU 23 จำนวน 1 ลำ และในขั้นตอนโจมตี โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ใช้เครื่องบินชนิด CASA จำนวน 2 ลำ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลางบริเวณ อ.สีคิ้ว สูงเนิน และปากช่อง จ.นครราชสีมา และมีรายงานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักชลประทานที่ 8 ที่สามารถวัด

ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงเขื่อนลำตะคองได้ 40 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงภูมิภาคอื่นๆ ที่ยังมีความต้องการน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยภาคเหนือปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ เนื่องจากยังมีน้ำเก็บกักอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ รวมถึงทางภาคใต้ โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ปลูกพืชชนิดมะพร้าว บริเวณอ.ปราณบุรี สามร้อยยอด ฤๅษี และเขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 18 - พุธสัปดาห์ 24 สิงหาคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 1931

หน้า: 23(ล่างขวา)

Col.Inch: 14.46

Ad Value: 6,940.80

PRValue (x3): 20,822.40

คลิป: สี่สี่

คอลัมน์: แฟ้มข่าว: ชง กรม. ยุทธศาสตร์นมฉบับแรก

แฟ้มข่าว



● ชง กรม.

ยุทธศาสตร์นมฉบับแรก

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เปิดเผยว่า ภายในเดือนสิงหาคมนี้ อ.ส.ค. เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อสัญญาให้ อ.ส.ค. เป็นผู้จัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอีก 3 ปี หลังสัญญาเดิมจะสิ้นสุดเดือนกันยายน 2560 พร้อมกันนี้ อ.ส.ค. จะเสนอผลการประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ และนักเรียน และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมระยะ 10 ปี ตั้งแต่ 2560-69 ต่อจากที่เป็ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียแล้ว เพื่อให้ ครม. เห็นชอบด้วย ซึ่งผลการประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ทั้งเกษตรกรและนักเรียนพอใจ แต่ยังมีข้อกังวลเรื่องมาตรฐานและควบคุมกระบวนการจัดส่งนมโรงเรียนให้ตรงเวลา และจัดเก็บนมของผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน

โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์นมฉบับแรกของประเทศไทย มีเป้าหมายผลักดันให้องค์กรโคนมบริหารงานให้มีกำไรไม่น้อยกว่า 80% ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เฉลี่ย 5% ต่อปี เพิ่มผลผลิตนมนมเฉลี่ย 4% ต่อปี เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี เพิ่มอัตราการบริโภคนมภายในประเทศเฉลี่ย 4% ต่อปี หรือมากกว่า 20 ลิตร/คน/ปี ●

กยท.ลงนามร่วมมือภาคเอกชน พัฒนาสวนยาง'ภาคใต้'ยั่งยืน

นายพลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. มีนโยบายในการสนับสนุนผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนยาง เห็นถึงความสำคัญและโอกาสของการพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยาง รักษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก ซึ่งจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนยางอย่าง ยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC มีการสำรวจตรวจแปลง และเตรียมเรื่องการตรวจรับรอง ที่ผ่านมากยท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท สยามฟอรัเรสแชนเจเมนท์ จำกัด เพื่อจัดการสวนยางในพื้นที่จังหวัดระนอง รวม 1,300 ไร่ ขณะนี้ได้รับการตรวจอนุมัติ FSC-FM จากบริษัท SCG (Auditor FSC) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา

สำหรับการเซ็นสัญญาบริการวิชาการระหว่างภาคเอกชนทั้ง 2 บริษัท ได้แก่บริษัท สยามฟอรัเรสแชนเจเมนท์ จำกัด และ บริษัท ฟอรัเรสไซลูชั่น จำกัด เพื่อเริ่มดำเนินโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC-FM โครงการที่ 2 ในพื้นที่สวนยางภาคใต้ตอนบน จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ ตั้งเป้าจำนวน 50,000 ไร่ โดย กยท. พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนผลักดันให้สวนยางพาราในประเทศเข้าสู่ระบบการจัดการสวน FSC เพื่อให้ผลผลิตจากสวนยางพาราของไทยได้มาตรฐานในระดับสากล